



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ อัตรา รวม ๑ ตำแหน่ง ในระหว่างวันที่ ๔ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการเลือกสรร(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเมือง การปกครองและการวางแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประมวลผลคะแนนผู้เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ซึ่งมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสรร และทำสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๒ - ๖

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านการเมือง การปกครองและการวางแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายศิลปชัย ประเสริฐศรี	

หมายเหตุ ให้ผู้สอบได้ในลำดับที่ ดังต่อไปนี้

- ตำแหน่ง พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการเมือง การปกครองและการวางแผนงาน ลำดับที่ ๑

ไปรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์